

# Chuẩn Bị Cho Bài 16

# Tại Gia Đình

## Chọn Những Việc Làm Tại Nhà

### Tin tưởng và cầu nguyện

Thiên Chúa mời gọi chúng ta tiến đến mối quan hệ tin tưởng và quan tâm săn sóc. Chúng ta gìn giữ mối quan hệ này nhờ đức tin và cầu nguyện. Câu chuyện Cựu Ước về bà Êt-te cho thấy chúng ta có thể thắng vượt được cả những thử thách quá lớn lao nếu chúng ta biết đặt niềm tin nơi Chúa và cầu xin Người ban sức mạnh giúp chúng ta chu toàn kế hoạch Người dành cho chúng ta.



### Từ này có nghĩa gì?

Mọi người cùng làm một khung trang trí di động treo những từ nói lên những ý chính của bài học này. Treo khung đó tại một chỗ trong nhà mọi người có thể thấy.

### Vấn đề là phải tin tưởng

Cùng thảo luận về những đức tính giúp cho một người biết tin tưởng. Hãy chú tâm đến một người họ hàng hoặc một người bạn mọi người đều tin tưởng. Nói mọi người trong nhà thảo luận xem tại sao họ tin tưởng người ấy.

### Đức tin biểu lộ qua hành động

Quý vị cùng nhau thi hành một kế hoạch giúp gia đình hoặc một người trong gia đình đạt được mục tiêu của mình. Gia đình cùng cầu nguyện với nhau để xin ơn soi sáng và sức mạnh hầu thực hiện được mục tiêu ấy.





## Những Việc Có Thể Làm...

### Ngày Chúa Nhật

Trong phần Lời nguyện giáo dân, quý vị hãy cầu xin cho mình làm một người can đảm và biết tin tưởng của cộng đoàn.

### Trong Tuần

Mỗi ngày hãy đọc một lời nguyện tạ ơn cầu cho người quý vị tin tưởng nhất.

### Thăm gia trang của chúng ta



[www.blestarewe.com](http://www.blestarewe.com)

## Những Điều Nên Biết...

### Gia sản của chúng ta

Ngày nghỉ Purim của người Do-thái tưởng nhớ cuộc giải thoát dân Do-thái tại Ba-tư khỏi cuộc tàn sát của Ha-man. Mặc dù Purim không phải là ngày lễ của Công giáo, nhưng câu chuyện giải thoát ấy cũng dạy chúng ta những bài học lớn lao về cầu nguyện và can đảm. Ngày lễ Purim, nhiều người Do-thái đến hội đường nghe đọc sách Êt-te. Một bữa ăn truyền thống cũng rất quan trọng khi mừng lễ Purim. Những câu truyện, y phục và các vở kịch ngắn cũng nằm trong chương trình mừng lễ. *Hamantasch* là một loại bánh trái mặn hoặc anh túc được dùng trong bữa ăn. Bánh có hình giống như chiếc mũ ba cạnh mà Ha-man đã đội ngày xưa.

## Những Tư Tưởng Nên Suy Nghĩ...

### Khắc phục sợ hãi

*Lạy Thiên Chúa quyền uy dững lực trên hết thấy mọi người, xin nghe tiếng những kẻ sồn lòng nản chí. Xin giải thoát chúng con khỏi tay những kẻ độc ác, xin giải thoát con khỏi cơn sợ hãi này!*

*Êt-te 4:17aa*



Trước khi xin vua cứu những người Do-thái tại Ba-tư, hoàng hậu Êt-te đã cầu xin được ơn can đảm và soi sáng.

Bà cũng xin Chúa giải thoát bà khỏi sợ hãi. Tất cả chúng ta đều biết cảm giác sợ hãi như thế nào. Chúng ta có thể sợ hãi vì một cơn đau yếu. Chúng ta có thể sợ phải đi học trường mới hoặc làm công việc mới. Chúng ta có thể do dự không dám gia nhập một toán thể thao hoặc nhận đóng một vai trong vở kịch của trường học. Chúng ta có thể chỉ sợ thất bại. Khắc phục sợ hãi thường mang lại kết quả tích cực như có thêm bạn hữu mới hoặc phát triển được những tài năng Chúa ban. Theo gương cầu nguyện của bà Êt-te có thể giúp chúng ta thắng vượt được sợ hãi.